

Pagpapahusay ng pangangalaga para sa mga Albertan na nabubuhay na may diabetes

Disyembre 16, 2024 [Mga katanungan sa media](#)

Ang gobyerno ng Alberta ay nagpapalawak ng pag-access sa mga patuloy na monitor ng glucose (CGMs), na ginagawang mas madali para sa mga taga-Alberta na subaybayan at pamahalaan ang kanilang diabetes.

Ang gobyerno ng Alberta ay nakatuon sa pagpapabuti ng pag-access sa medikal na teknolohiya na tumutulong sa mga Albertan na mas mahusay na pamahalaan ang kanilang kalusugan. Sa humigit-kumulang 1.3 milyong Albertans na kasalukuyang nabubuhay na may diabetes at pre-diabetes, at ang bilang na iyon ay inaasahang tataas sa 1.7 milyon pagsapit ng 2034, ang pagpapalawak ng pag-access sa mga makabagong teknolohiya sa kalusugan ay mas mahalaga na ngayon kaysa dati.

Ang saklaw ng CGM para sa mga batang wala pang 18 ay nagsimula noong Pebrero 2022, kasunod ng pagtatasa ng teknolohiyang pangkalusugan na nagpasiya na mas makikinabang sila sa teknolohiyang ito. Dahil sa tagumpay na iyon, pinapalawak na ngayon ng Alberta ang saklaw ng CGM sa mga karapat-dapat na nasa hustong gulang.

“Ang pamamahala sa diyabetis ng isang tao ay maaaring maging lubhang nakababahala. Ang pagpapalawak ng pag-access sa mga monitor na ito para sa mas maraming Albertans ay gagawing mas madali ang kanilang buhay at maibsan ang pasanin sa mga taong may diabetes.”

Adriana LaGrange, Ministro ng Pangkalusugan

Ang pagpapalawak ng saklaw para sa tuluy-tuloy na pagsubaybay sa glucose ay isang mahalagang bahagi ng pangako ng gobyerno sa pagtiyak na maa-access ng mga Albertan ang teknolohiyang medikal na kailangan nila. Nangangahulugan ito na ang lahat ng Albertans na nabubuhay na may diabetes na nangangailangan ng ilang partikular na insulin therapy, at naka-enroll sa isang plano ng benepisyong pangkalusugan na inisponsor ng gobyerno ng Alberta, ay maaaring ma-access ang mahalagang teknolohiyang ito.

Ang pagpapalawak na ito ay tumutupad sa isang mahalagang rekomendasyon mula sa Diabetes Working Group, na nagbigay ng payo sa pamahalaan ng Alberta sa pagpapabuti ng landas ng pangangalaga sa diabetes sa Alberta.

Ang paggamit ng tuluy-tuloy na glucose monitor ay binabawasan o inaalís ang pangangailangan para sa blood glucose test strips. Ang mga Albertan na tumatanggap ng pagpopondo para sa tuluy-tuloy na glucose monitor ay magkakaroon ng mga inaayos na limitasyon para sa blood glucose test strips para sa paminsan-minsang paggamit ng blood glucose test strips. Ang mga Albertan na hindi tumatanggap ng pondo para sa tuluy-tuloy na glucose monitor ay patuloy na magkakaroon ng parehong mga limitasyon ng blood glucose test strip.

Ang pagpapalawak na ito ay isang makabuluhang hakbang pasulong para sa Alberta, pagpapabuti ng kalidad ng buhay para sa libu-libong Albertans na nabubuhay na may diabetes. Sa pamamagitan ng paggawa ng tuluy-tuloy na pagsubaybay sa glucose na mas madaling ma-access, hindi lamang pinapahusay ng gobyerno ang mga resulta sa kalusugan kundi binabawasan din ang lubhang pagkakabahala at pang-araw-araw na pasanin na dulot ng pamamahala sa malalang kondisyong ito.

Mabilis na mga katotohanan

- Humigit-kumulang 23,500 Albertans na may edad na 18 taong gulang at mas matanda ay magiging karapat-dapat na ngayon para sa patuloy na saklaw ng glucose monitor.
- Ang tuluy-tuloy na glucose monitor ay isang aparato na nagbabasa ng mga antas ng asukal sa dugo ng isang tao bawat ilang minuto at nagpapadala ng impormasyon sa isang smart phone. Kung kinakailangan, ang indibidwal ay maaaring gumawa ng naaangkop na aksyon upang mapataas o mapababa ang kanilang mga antas ng asukal sa dugo.
- Ang pagpopondo para sa unang dalawang taon ng inisyatiba na ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng kasunduan sa Canada-Alberta upang mapabuti ang pangangalagang pangkalusugan.

Mga kaugnay na balita

- [Higit pang suporta para sa mga bata sa Alberta na may diabetes](#) (Feb. 3, 2022)

Mga katanungan sa media

Jessi Rampton

587-357-3729

Kaliham ng Press, Pangkalusugan